

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชน
ประจำวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

ช่องทางติดต่อ : กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล www.consular.go.th

Call Center ๒๔ ชั่วโมง : ๐๒ ๕๗๒ ๘๔๔๒ Application : Thai Consular

หัวข้อเรื่อง : “กระทรวงการต่างประเทศนำคณะสหวิชาชีพปลูกพลังคนไทยในนอร์เวย์”

สัปดาห์นี้เรามีข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากอีกเช่นเคย เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

นายชาติร์ อรรถนันทน์ อธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้นำคณะเจ้าหน้าที่กรมการกงสุลและวิทยากรสหวิชาชีพในเครือข่ายของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดทำโครงการบูรณาการสหวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและบทบาทของคนไทยในนอร์เวย์ โดยจัดกิจกรรมการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพด้านการแกะสลัก การทำเทียนหอมแพนซี การออกแบบแพทเทิร์น และตัดเย็บเสื้อผ้า รวมทั้งให้บริการงานกงสุล อาทิ หนังสือเดินทาง ทะเบียนราษฎร และให้คำปรึกษาด้านงานกงสุลแก่ชุมชนไทยในนอร์เวย์ ณ เมืองทรอนไฮม์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๒๕๐ คน

อธิบดีกรมการกงสุลได้พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชุมชนไทย โดยเน้นย้ำถึงนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศที่ให้ความสำคัญกับการดูแลคนไทยในต่างประเทศ และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และร่วมพัฒนาผลประโยชน์ของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมายท้องถิ่นให้แก่ชุมชนไทย เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยได้พัฒนาทักษะใหม่ ๆ ที่เป็นได้ทั้งกิจกรรมสันทนาการและสามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวในอนาคต รวมถึงเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเสริมสร้างชุมชนไทยที่เข้มแข็ง นอกจากนี้ ยังได้แจ้งความคืบหน้าเรื่องการพัฒนาหนังสือเดินทางรุ่นใหม่ที่มีอายุการใช้งานนาน ๑๐ ปี ซึ่งจะเปิดให้บริการประชาชนได้ในช่วงกลางปี ๒๕๖๓ ด้วย

ปัจจุบันมีคนไทยอาศัยอยู่ในนอร์เวย์ประมาณ ๓๐,๐๐๐ คน ถือเป็นประเทศในภูมิภาคสแกนดิเนเวียที่มีคนไทยพำนักอยู่มากเป็นอันดับสองรองจากสวีเดน สำหรับเมืองทรอนด์ไฮม์เป็นเมืองใหญ่อันดับสามของนอร์เวย์ มีคนไทยพำนักอยู่ประมาณ ๒,๐๐๐ คน ซึ่งมีจำนวนมากเป็นอันดับสามรองจากกรุงออสโลและเมืองเบอร์เกน
